

## บรรณาธิการแถลง

วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 12 เล่มที่ 2 นี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวน 24 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัย จำนวน 18 เรื่อง ครอบคลุมความรู้ใหม่ใน 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 การส่งเสริมวิชาชีพพยาบาล จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การเชื่อมโยงการวิจัยกับการปฏิบัติงานทางคลินิก 2) การส่งเสริมสมรรถนะการทำวิจัยของอาจารย์พยาบาล 3) ประสิทธิภาพการทำงานของพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ 4) การสังเคราะห์ความรู้จากคำร้องเรียนผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาล และ 5) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ

ด้านที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ มีจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การศึกษากลุ่มชนชาติพันธุ์อาฮาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 2) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของผู้สูงอายุ 3) ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีน้ำหนักเกิน และ 4) ประสิทธิภาพของการใช้ระบบตอบสนองเร่งด่วนในหอผู้ป่วยเด็ก

ด้านที่ 3 การศึกษาพยาบาล จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ 1) อนาคตภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2) การพัฒนารูปแบบเครือข่ายแกนนำจิตอาสาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์สำหรับเยาวชนในสถานศึกษา 3) การจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE) เรื่องการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ปกติต่อสมรรถนะในการทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ 4) การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ต่อความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล 5) การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดต่ออภิปัญญาของนักศึกษาพยาบาลในห้องคลอด 6) การใช้รูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อมการจำลองแบบเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางการพยาบาลและความสามารถในการตนเองของนักศึกษาพยาบาล 7) ความต้องการและสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย 8) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาล และ 9) การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สำหรับบทความวิชาการ มีจำนวน 6 เรื่อง เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย การศึกษาพยาบาล และวิชาชีพพยาบาล ได้แก่ 1) โรคหลอดเลือดสมองอุดตันจากลิ่มเลือดหัวใจในภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริกที่ไม่มีคามผิดปกติของลิ้นหัวใจ 2) การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม 3) บทบาทพยาบาลในการจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็ง 4) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักระยะแพร่กระจาย 5) การจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึกและการกำกับตนเอง และ 6) ปัจจัยที่ทำให้เกิดคำร้องเรียนการประพฤติผิดจริยธรรมของผู้ประกอบการพยาบาลที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่

กองบรรณาธิการขอขอบคุณสมาชิกสมาคมนักวิชาชีพพยาบาลตำรวจ ท่านผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนผู้แต่งทุกท่านที่ส่งผลงานมาลงตีพิมพ์ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้กำลังใจ คำแนะนำ และความช่วยเหลือแก่กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. ทิพย์ฉิมพร เกษโกลม  
บรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ